

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

<http://www.matichon.co.th>

มติชน

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2545 ปีที่ 25 ฉบับที่ 8806 ราคา 8 บาท

ทปอ.ถกยื้อให้คงทบวงฯ20เม.ย.ด้านกก.อาชีพะคุมป.ตรี

นายภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม(มมส.) และประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) เปิดเผยว่า หลังการประชุมเฉพาะกิจ ทปอ.ได้สรุปข้อห่วงใยเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่รัฐบาลทำอยู่ และเสนอต่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไปแล้ว อย่างไรก็ตาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐหลายแห่งได้หารือขอกรอบกรณีคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้แก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยมีผู้เสนอว่า

ถ้ากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เสนอแก้ไข พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ก็ให้คงทบวงฯไว้ ซึ่งกลายเป็นประเด็นที่อธิการบดีส่วนหนึ่งสนใจ เพราะถ้าร่างแก้ไขผ่านสภา จะทำให้มาตรฐานอุดมศึกษาไทยตกต่ำลงแน่นอน

“มหาวิทยาลัยเดิมเคยชินกับการบริหารงานในรูปแบบการประสานงาน ส่วนสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล อาจต้องปรับตัวบ้าง แต่เชื่อว่าจะทำงานได้ง่ายกว่าอยู่กับ ศธ. ที่สำคัญการแก้ไข พ.ร.บ.ผิดหลักการ เพราะเดิมที่

ให้ยุบทบวงฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(สกศ.) และ ศธ.โดยสร้างกระทรวงใหม่ที่รูปแบบใหม่ แต่ขณะนี้ยุบแค่ทบวงฯกับสกศ.ไปอยู่ได้ ศธ.ทุกอย่างจึงเหมือนเดิม คาดว่าการประชุม ทปอ.ในวันที่ 20 เมษายนนี้ จะมีการยกเรื่องนี้ขึ้นหารืออย่างเป็นทางการ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดูแลการจัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา และปริญญาตรี เพราะระดับปริญญาตรีขึ้นไปควรขึ้นกับ สกศ.ทั้งหมด”

‘จีว’ฟันตั่งม.นานาชาติอินโดจีน ดัน‘นครพนม’เป็นศูนย์กลาง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้กล่าวระหว่างเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ที่ จ.นครพนม ว่า จ.นครพนม มีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค โดยเฉพาะในการเตรียมจัดตั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติอินโดจีน ซึ่งนายภาวิช ทองโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขานรับที่จะไปผลักดันให้มีการร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยอินโดจีนแล้ว โดยพร้อมที่จะยกโครงการการท่องเที่ยวและโรงแรม มาไว้ที่วิทยาเขตนครพนม เพื่อเตรียมการผลักดันโครงการดังกล่าว ส่วนความพร้อมในพื้นที่นั้น นายพิศิษฐ์ ปิทธิพัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ก็ยืนยันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมพื้นฐานในการดำเนินงานให้ โดยชาวนครพนมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะสร้างนครพนมเป็นเมืองมหาวิทยาลัย เพราะนอกจากจะเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาในพื้นที่แล้ว ยังเป็นพัฒนาและร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอินโดจีน โดยเฉพาะกับประเทศลาวและเวียดนาม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาโท/เอก สาขาวิชา
• อังกฤษ • จีน • วิศวกรรมฟิวเจอร์ • ฟิสิกส์ • บัญชี
• คณิตศาสตร์ • เศรษฐศาสตร์ • Postharvest technology

สนใจติดต่อ www.mfu.ac.th หรือโทร. 0-5391-7004, 0-5391-7009